

## **YẾU TỐ NỀN TẢNG KINH TẾ VÀ CÁC KẾT NỐI CỨNG ĐỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN TỈNH ĐẮK LẮK**

**Nguyễn Thanh Phương<sup>1</sup>, Phạm Văn Trường<sup>1</sup>**

Ngày nhận bài: 31/3/2022; Ngày phản biện thông qua: 10/5/2022; Ngày duyệt đăng: 20/7/2022

### **TÓM TẮT**

Dựa trên các số liệu thứ cấp thu thập được, bài viết này tập trung (i) nghiên cứu các yếu tố nền tảng kinh tế cho phát triển công nghiệp chế biến tỉnh Đắk Lắk, (ii) nghiên cứu các kết nối cứng cho phát triển công nghiệp chế biến tỉnh Đắk Lắk và (iii) đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện các yếu tố nền tảng kinh tế, kết nối cứng cho phát triển công nghiệp chế biến. Kết quả phân tích cho thấy các nền tảng kinh tế và kết nối cứng cho phát triển công nghiệp chế biến tại Đắk Lắk như thể chế - thủ tục hành chính, cơ sở hạ tầng (đặc biệt là đường giao thông)... còn hạn chế. Để góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp chế biến, trong thời gian tới cần tiếp tục cải thiện những yếu tố này.

**Từ khóa:** *Nền tảng kinh tế, kết nối cứng, công nghiệp chế biến.*

### **1. MỞ ĐẦU**

Các yếu tố nền tảng kinh tế và kết nối cứng như điều kiện tự nhiên, hệ thống giao thông, điện, viễn thông, thể chế... có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có ngành công nghiệp chế biến. Hiện nay, “hoàn thiện thể chế, kết cấu hạ tầng đang là 2 trong 3 đột phá chiến lược mà Chính phủ đang tiến hành để đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng” (Hùng, 2018).

Đắk Lắk là một tỉnh nằm trung tâm ở khu vực Tây Nguyên được đánh giá có lợi thế về vùng nguyên liệu để phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản. Tuy nhiên, các yếu tố nền tảng kinh tế và kết nối cứng để phát triển công nghiệp chế biến như thủ tục hành chính, hệ thống giao thông... cũng còn hạn chế. Những hạn chế như vậy đã làm chi phí hoạt động của các doanh nghiệp chế biến nông, lâm sản trong tỉnh Đắk Lắk cao hơn các vùng khác, từ đó giảm hiệu quả hoạt động doanh nghiệp cũng như làm giảm động lực để thu hút sự đầu tư mới của các doanh nghiệp chế biến nông, lâm sản vào địa bàn tỉnh.

Do đó, việc đánh giá các yếu tố nền tảng, các kết nối cứng và đề xuất các giải pháp có liên quan sẽ có ý nghĩa đối với sự phát triển của lĩnh vực công nghiệp chế biến tại địa phương này trong thời gian tới.

### **2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU**

#### **2.1. Nội dung nghiên cứu**

- Nội dung các yếu tố nền tảng kinh tế cho phát triển công nghiệp chế biến tỉnh Đắk Lắk sẽ đề cập các khía cạnh gồm: Xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp lý, cải cách thủ tục hành chính; Điều

kiện đất đai – khí hậu; Hệ thống thủy lợi; Hệ thống điện; Hệ thống khu, cụm công nghiệp.

- Nội dung các kết nối cứng cho phát triển công nghiệp chế biến tỉnh Đắk Lắk sẽ đề cập các khía cạnh gồm: Hệ thống đường giao thông; Hệ thống trung tâm thương mại; Hệ thống viễn thông.

#### **2.2. Phương pháp nghiên cứu**

Phương pháp thu thập số liệu: Bài viết sử dụng số liệu thứ cấp để phục vụ cho quá trình phân tích, đánh giá. Các số liệu thứ cấp được thu thập gồm: Một số nghiên cứu có liên quan, báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh. Tài liệu được thu thập từ UBND tỉnh Đắk Lắk, internet.

Phương pháp phân tích: Bài viết sử dụng phương pháp thông kê mô tả và thống kê so sánh. Trong đó, thống kê mô tả được sử dụng để mô tả mức độ, quy mô các khía cạnh của chủ đề nghiên cứu, còn thống kê so sánh được sử dụng để phân ánh sự khác biệt, thay đổi một số chỉ tiêu nghiên cứu theo thời gian.

### **3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN**

#### **3.1. Các yếu tố nền tảng kinh tế cho phát triển công nghiệp chế biến tỉnh Đắk Lắk**

##### **3.1.1. Xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp lý, cải cách thủ tục hành chính**

Dựa trên các chỉ đạo của Trương ương trong thời gian vừa qua, chính quyền tỉnh Đắk Lắk cũng chú trọng công tác hoàn thiện thể chế, pháp lý, cải cách hành chính và đạt được một số kết quả tích cực như sau:

<sup>1</sup>Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Thanh Phương, ĐT: 0943067275, Email: ntpuong@ttn.edu.vn.